



ไฟใต้ ทำผู้หญิงเป็นหม้าย กว่า 3 พันคน เด็กกำพร้าพุ่ง เกินครึ่งหมื่น

สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ยังคงมีความรุนแรงและเป็นปัญหาที่ทำนายของรัฐที่จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ตลอดระยะเวลา 9 ปี ได้มีการสำรวจผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า มีผู้เสียชีวิตกว่า 5 พันคน บาดเจ็บกว่า 9 พันคน ถูกควบคุมตัวกว่า 5 พันคน ผู้หญิงได้ตกเป็นหม้ายกว่า 3 คน และเด็กกำพร้าอีกกว่า 5 พันคน จากสถิติเหล่านี้หลายฝ่ายได้จัดเวทีเสวนาเพื่อผู้หญิงขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เช่น องค์การออกแคมป์ภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสหภาพยุโรป ทั้งนี้ เพื่อถกปัญหาและให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการ

แก้ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสตรีนั้น จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในทุกมิติ และจัดที่นั่งให้ผู้หญิงได้มีบทบาทในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้หญิงมีบทบาทในการตัดสินใจ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นผู้รับความช่วยเหลือฝ่ายเดียว

ศุภย์ข้าวอิศรา

แม่ทัพภาค 4 อ่านเกมกลุ่ม ป่วนใต้ ทำเรื่องเล็กให้ใหญ่ - สักดงานการเมือง

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค 4 ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุในขณะนี้

ไม่ได้ทวีความรุนแรง หากแต่เลือกปฏิบัติในวงกว้าง กระจายในหลายจุด และกำหนดเป้าหมายทางการเมืองเพื่อให้ดูลูกกลม โดยเลือกยิงครูผู้มอบความรู้ แม่ทัพภาค 4 กล่าวว่าการก่อเหตุได้ทุนสนับสนุนจากการค้ำน้ำมันเถื่อนและยาเสพติด เมื่อครั้งที่เจ้าหน้าที่สามารถจับน้ำมันเถื่อนรายใหญ่ได้ กลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้เปลี่ยนวิธีการโดยการทำร้ายผู้บริสุทธิ์มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความพะวง เมื่อการเป็นเช่นนั้น ทางกำลังพลของรัฐจึงต้องมีการเปลี่ยนยุทธวิธีอยู่ตลอดเวลา และสถานที่ที่มีความรุนแรงจริงนั้นมีเพียง 10 อำเภอเท่านั้น ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้มีความรุนแรงอย่างที่เข้าใจกัน

ศุภย์ข้าวอิศรา

ได้เวลา “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย ก่อนจะไร้ที่ยืนบนเวทีโลก

IEA ได้สรุปผลวิจัยการศึกษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือTIMSS 2011 ในระดับชั้นป. 4 และ ม. 2 ผลปรากฏว่า

คะแนนของสิ่งวิชานี้เด็กไทยทำได้แย่ จากทั้งหมด 52 ประเทศทั่วโลก โดยที่คณิตศาสตร์อยู่ที่อันดับ 34 และวิทยาศาสตร์ อันดับที่ 29 เมื่อได้สำรวจและจัดกลุ่มโรงเรียนแล้วพบว่า โรงเรียนสาธิตสามารถทำคะแนนได้สูงสุด รองลงมาคือโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรียน สพฐ. ตามลำดับ ซึ่งโรงเรียน อทป. และ สพฐ. มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ เมื่อสำรวจตามภูมิภาค พบว่า นักเรียนภาคอีสานตอนบนมีคะแนนคณิตศาสตร์ที่ต่ำสุด ส่วนภาคใต้ นั้น มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำสุด

เมื่อเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ ครูไทยนั้นจบปริญญาโทสูงกว่าครูสิงคโปร์ แต่การจัดการในชั้นเรียนไม่ประสบความสำเร็จเท่าสิงคโปร์ที่สามารถจัดการเรียนได้สำเร็จ 100% นายแฮรี่ พาทรินอส ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา สายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารโลก ได้ให้ข้อเสนอจากการวิจัยเรื่อง “ความอิสระ และความรับผิดชอบต่อโรงเรียนในประเทศไทยต่อการจัดการ

เรียนการสอนของนักเรียน และต่อความต้องการของสังคม” ว่า ประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กให้มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น และยังระบุอีกว่า โรงเรียนทั่วโลกมีคะแนน SIPA สูงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีความอิสระ และมีความรับผิดชอบควบคู่กัน แต่ประเทศไทยยังอยู่ในระบบปิด ทั้งเรื่องความอิสระด้านงบประมาณ โรงเรียนและสร้างภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร

ศูนย์ข่าวอิศรา

วิทยาลัยประชาชน ผลิต นศ. มุ่งสอนกฎหมายให้ชาวบ้านหวังแปรความขัดแย้งสู่สันติ

มหาวิทยาลัยกฎหมายได้เปิดห้องเรียนอบรมวิชากฎหมายพื้นฐาน เพื่อเตรียมสร้างเครือข่ายแนะนำกฎหมายเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วิทยาลัยอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี ในวันที่ 28-29 ธันวาคม เป็นการเตรียมรับความไม่เป็นธรรมและปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของตัวเอง โดยที่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในแต่ละรุ่นจะเป็นผู้นำองค์ความรู้ไปแนะนำชาวบ้าน ซึ่ง

สิ่งนี้จะถือเป็นผลประเมินสำหรับนักศึกษาว่าจะผ่านหลักสูตรหรือไม่ ทั้งนี้ นายมุหมัดอัสมิง เปาะแมรีซอ ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า “ถ้ามีการถอดกระบวนการเรียนรู้จากนักศึกษาเหล่านี้ ผมเชื่อว่าเราจะได้คู่มือการใช้กฎหมายภาคประชาชนได้ ซึ่งผมอยากเสนอให้ทางวิทยาลัยประชาชนถอดบทเรียน และนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่”

ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ระนองหามาตรการสกัดกั้นชาวโรงชิงญาหลบหนีเข้าเมือง

ระนองเป็นจังหวัดที่ติดชายแดนพม่า และมีปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมาย และอีกจำนวนมากของประชากรพม่าหลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ปัจจุบัน พม่ายังมีปัญหาการจลาจลในรัฐยะไข่กับชาวโรงชิงญา ซึ่งเป็นความขัดแย้งรุนแรง ทาง กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนแยก 1 เห็นว่าอาจจะมีแนวโน้มสูงที่ชาวโรงชิงญาจะอพยพเข้าสู่จังหวัดระนองทางทะเล จึงได้หาวิธีและ



มาตรการป้องกัน โดยแบ่งออกเป็นสามขั้น ขั้นแรกคือเป็นการสกัดกั้น ยับยั้ง โดยการลาดตระเวนทางเรือ และใช้เครือข่ายกำลังภาคประชาชนแจ้งข่าวสาร ขั้นที่สอง ควบคุม และให้การดูแลเบื้องต้น ขั้นสุดท้ายเป็นการปฏิเสธการเข้าเมืองพร้อมผลักดันให้ออกนอกประเทศ

ASTV ผู้จัดการออนไลน์

ม.อ.จัดเต็มให้ทุนอื้อ เด็ก 'เหนือ-อีสาน' ยังเมินเรียนปัตตานี

ม.อ. จัดโครงการให้ทุนเพื่อดิงนักเรียนทางภาคเหนือกลาง อีสานมาเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี เปิดสมัครสามปีได้เพียง 88 คน ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลว ชำนักเรียนที่ได้ทุนบางคนทำเกรดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จนต้องมีการปรับเกณฑ์ลงเรื่อยจนเหลือเพียง 2.00 หากนักศึกษาก็ยังทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จนต้องงดกระให้ทุนเพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลผลการเรียนของตัวเองอีกครั้ง ผศ.ดร.ยุพดี ชัยสุขสันต์ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะผู้จัดโครงการ ได้เปิดเผยว่า สาเหตุที่คนนอกเข้ามาศึกษาน้อยนั้นเกิดจากผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงยังมีนักศึกษามารับทุนนี้น้อยมาก และผู้มารับทุนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามุสลิมจากภาคใต้ตอนบน และมีนักศึกษาจากต่างประเทศอีกบางส่วนที่รับทุนนี้

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการรับนักศึกษาในโครงการนี้ ผศ.ดร.ยังกล่าวอีกว่า โครงการนี้จะต้องเกิดขึ้นอีก แต่จะรับเฉพาะเด็กเก่งเท่านั้น โดยคัดเลือกเด็กเก่งทั้งนอกและในพื้นที่

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้

ม.อ.ตรัง ตั้งเป้าเป็น ม.อันดับหนึ่งฝั่งอันดามัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีเป็น 2 คณะ 11 สาขาวิชา ได้แก่พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ซึ่งมีอยู่ 10 สาขาวิชา และคณะเปิดใหม่ล่าสุดคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และที่กำลังจะผลักดันให้เกิดขึ้นอีกหนึ่งคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยนำอ.จาก ม.อ.หาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาสอนที่ตรัง รศ.พัทตรา คุณุรัตน์ รองอธิการบดี ม.อ.ตรังได้กล่าวว่า จะมีการพัฒนาสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์และระบบนิเวศเป็นหลัก ส่วนทางด้านภาษามีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเข้าสู่อาเซียน การเรียนการสอนจะเรียนที่ตรังเป็นเวลาสามปี และเรียนต่อที่จีนหรือมาเลเซียอีกหนึ่งปี เพื่อพัฒนาภาษา นอกจากนี้ยังตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักศึกษาพร้อมขยายการเปิดสอนในระดับปริญญาโทในปี 2557 เพื่อยกระดับสถาบันขึ้นเป็นหนึ่งในฝั่งอันดามัน ที่จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน

ไทยรัฐออนไลน์